นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

ตะลุยโจทย์ ป.6 เพื่อเตรียมสอบ ONET+เข้า ม.1

วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 3/3)



โดยช่วงตั้งแต่ 1 มี.ค.-20 พ.ค. 59 ท่านสามารถติดตามได้ดังนี้ ตะลยโจทย์ ป.6 ในวันอังคาร, ตะลยโจทย์ ม.3 ในวันพธ และตะลยโจทย์ ม.ปลาย ในวันพฤหัส+วันศักร์

۸	/ritin	q :	Items	1-3
---	--------	------------	--------------	-----

Direction: Choose the best answer.

1.	Mrs.Tan fish curry. She cooks it once a wee						eek.
	1)	loved	2) love	3)	loves	4)	lovin
2.	Tom always his homework						
	1)	does / now		2)	does / every	day	,
	3)	do / now		4)	do / every da	У	
3.	. After raining, the ground with water.						
	1)	cover		2)	covering		
	3)	covered		۸)	was govered		

Reading: Items 4-8

Direction: Read the following passage, then answer the questions below.

Because goldfish can be kept easily in small ponds and aquariums, they make good pets, but like any other pets, they must have proper care and the right kind of place to live.

A two-inch fish requires a minimum of two gallons of water containing sufficient oxygen to support life. Some oxygen will make its way into the water of an aquarium from the air that touches the surface; plants in an aquarium also help to furnish oxygen. Snails help to keep an aquarium clean. Thus, with plenty of plants and snails, the water in an aquarium does not have to be changed frequently.

It is important that goldfish not be overfed. They can be fed such things as dried insects and shrimp in addition to commercially prepared goldfish food, but they should never be fed more than once a day. Even then, they should not be given more food than can be consumed in about five minutes.

- 4. Which of the following helps supply goldfish with oxygen?
- 1) insects 2) plants 3) shrimp
- 5. What helps to keep an aquarium clean?
- 1) dried shrimp
- 2) dried insects
- 3) commercial goldfish food
- 4) snails
- 6. What is important to remember when feeding goldfish?
- 1) They should be fed more than once a day.
- 2) They should be fed fresh food.
- 3) They should be fed twice a day
- 4) They should never be fed more than once a day.

- 7. Which has the same meaning as "overfed"?
 - 1) overeat
- 2) overfresh
- 3) overload
- 4) overheavy
- 8. Which has the opposite meaning of "minimum"?
 - 1) adequate
- 2) rare
- 3) maximum
- 4) efficient

เฉลย

1. เฉลย 3) loves

คุณทัน**ชอบ**แกงปลา เธอทำแกงปลาอาทิตย์ละครั้ง

loves = รัก. ชอบ

ประโยคที่กล่าวถึงความรู้สึกหรือรสนิยมในปัจจุบันจะใช้ Present Simple Tense ประโยคนี้มีประธาน คือ Mrs.Tan ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งคนที่ผู้ พูดกล่าวถึง (ประธานเอกพจน์ บุรุษที่ 3) จึงต้องเติม s ต่อท้ายคำกริยา

2. เฉลย 2) does / every day

ทอม**ทำ**การบ้านของเขา**ทุกวัน**เสมอ

does = ทำ เป็นกริยาแท้ของประโยค เติม es เพราะกริยาลงท้าย ด้วย o และ Tom เป็นนามเอกพจน์ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคบอกเล่า ใน Present Simple Tense

every day = ทุกวัน เป็นวลี (กลุ่มคำ) ที่ใช้บอกความถี่ของกิจวัตร หรือการกระทำในปัจจุบัน จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในประโยคที่เป็น Present Simple Tense

3. เฉลย 4) was covered

หลังฝนตก พื้นดิน**ถูกปกคลุม**ไปด้วยน้ำ

was covered = ถูกปกคลุม

เป็นรูปแบบประโยค Passive Voice ใช้เน้นกรรมหรือผู้ถูกกระทำ โดยนำผู้ถูกกระทำกริยามาขึ้นต้นประโยค โครงสร้าง คือ Subject + Verb to be + V₃ ประโยคนี้ใช้ was (กริยาช่องที่ 2 ของ be) เพราะ ground เป็นนาม นับไม่ได้ ถือเป็นประธานเอกพจน์ และกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

คำแปลเนื้อเรื่อง

เนื่องจากปลาทองสามารถถูกเลี้ยงไว้ในบ่อน้ำหรืออ่างปลาขนาดเล็กได้ พวกมัน จึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดี แต่ก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ พวกมันต้องได้รับการดูแล ที่เหมาะสม และชนิดของที่อยู่อาศัยที่ถูกต้อง

ปลาที่มีขนาด 2 นิ้ว จะต้องการน้ำที่มีแก๊สออกชิเจนอยู่อย่างพอเพียง ปริมาณ 2 แกลลอนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ แก๊สออกชิเจนบางส่วนจะเข้ามา ผสมในน้ำผ่านทางอากาศที่สัมผัสกับผิวน้ำ พืชต่างๆ ที่อยู่ในบ่อปลาก็จะช่วยเพิ่ม แก๊สออกชิเจนด้วยเช่นกัน พวกหอยทากจะช่วยทำให้บ่อปลาสะอาดอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากมีพืชน้ำและหอยทากอยู่เป็นจำนวนมาก น้ำในบ่อก็ไม่จำเป็นต้องถูก เปลี่ยนบ่อยๆ

มันเป็นสิ่งสำคัญที่ปลาทองจะต้องไม่ถูกให้อาหารมากเกินไป พวกมันสามารถ ถูกให้อาหารจำพวกแมลงตากแห้งหรือกุ้งเป็นอาหารเสริมจากอาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับปลาทอง แต่พวกมันไม่ควรถูกให้อาหารมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน ยิ่งไปกว่านั้น พวกมันยังไม่ควรถูกให้อาหารในปริมาณที่มากเกินกว่าที่จะกินได้หมดภายในเวลา ประมาณ 5 นาที

4. เฉลย 2) plants

plants = พืช

พืชช่วยให้ออกซิเจนแก่ปลาทอง

- 1) insects = แมลง
- 3) shrimp = กุ้ง
- 4) pets = สัตว์เลี้ยง

5. เฉลย 4) snails

snails = หอยทาก

จากเนื้อเรื่อง หอยทากช่วยให้อ่างปลาสะอาด

- 1) dried shrimp = กุ้งแท้ง
- 2) dried insects = แมลงแท้ง
- 3) commercial goldfish food = อาหารปลาทองแบบสำเร็จรูป (ซึ่ง มีขายทั่วไปตามท้องตลาด)
- 6. เฉลย 4) They should never be fed more than once a day.

They should never be fed more than once a day. = ไม่ควรให้อาหารพวกมัน (ในที่นี้ คือ ปลาทอง) มากกว่าวันละ 1 ครั้ง

ตรงกับที่ระบุไว้ในเนื้อเรื่อง

- 1) They should be fed more than once a day. = ควรให้ อาหารพวกมันมากกว่าวันละ 1 ครั้ง
 - 2) They should be fed fresh food. = ควรให้อาหารสดแก่พวกมัน
- 3) They should be fed twice a day. = ควรให้อาหารพวกมันวันละ
- 7. เฉลย 1) overeat

overeat = กินมากเกินไป

overeat มีความหมายเหมือนกับ overfed (ถูกให้อาหารมากเกินไป, ได้รับอาหารมากเกินไป)

- 2) overfresh และ 4) overheavy ไม่มีความหมาย เพราะคำเหล่านี้ ไม่มีใช้ในภาษาอังกฤษ
- 3) overload = บรรทุกน้ำหนักเกิน, เพิ่มภาระเกินจำเป็น, ใช้ไฟฟ้า มากเกินไป
- 8. เฉลย 3) maximum

maximum = (ปริมาณ/จำนวน) มากที่สุด

คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับน้อยที่สุด (minimum) คือ มาก

- ที่สุด (maximum)
 - 1) adequate = เพียงพอ
 - 2) rare = หายาก, (เนื้อสัตว์) สุกแต่เพียงด้านนอก/สุกๆ ดิบๆ
 - 4) efficient = มีประสิทธิภาพ

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่

www.bunditnaenaew.com